

KẾ HOẠCH

Ứng dụng CNTT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong lĩnh vực ngành VHHTTDL tỉnh Vĩnh Long, từng bước thực hiện chính phủ điện tử, cơ quan điện tử, công dân điện tử, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả công tác và hiệu quả kinh tế.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin của ngành, thực hiện cung cấp các dịch vụ công cho người dân với chất lượng và hiệu quả cao; đảm bảo công tác an toàn an ninh thông tin trong toàn ngành VHHTTDL, hạn chế các rủi ro về nguy cơ mất an toàn thông tin trong ngành.

II. Nội dung thực hiện

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

Sở VHHTTDL sẽ sử dụng phần mềm một cửa của tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả các hồ sơ (thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo cơ chế một cửa, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phối hợp tốt với các đơn vị, phòng ban có liên quan trong việc chuyển giao và nhận trả kết quả nhanh chóng, đúng quy định.

Tăng cường triển khai văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử nằm, trong phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc sử dụng chữ ký số theo Danh mục văn bản được ban hành tại Quyết định số 1732/QĐ- UBND, ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ngày càng nhanh chóng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tăng cường ứng dụng các phần mềm chuyên môn, phần mềm của tỉnh và Trung ương một cách hiệu quả.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Nâng cấp và hoàn thiện nội dung trang thông tin điện tử của Sở theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Nâng cấp một số dịch vụ công từ mức độ

2 lên mức độ 3 để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp theo Quyết định 1819/QĐ-Ttg ngày 26/10/2015 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015; Thực hiện tích hợp thống nhất các Cổng thông tin điện tử lên Cổng thông tin của tỉnh theo Quyết định số 3112/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Nâng cấp và hoàn thiện trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long, ứng dụng Cổng thông tin du lịch thông minh trên Smartphone tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến du khách quốc tế và trong nước.

Nâng cấp và hoàn thiện nội dung trang thông tin điện tử, ebook điện tử của Thư viện nhằm phục vụ bạn đọc trong nước và quốc tế.

3. Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành trong nhận thức về tình hình an toàn an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước, nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng, khai thác thông tin, quản lý các công cụ trao đổi thông tin giữa ngành với ngành, giữa ngành với doanh nghiệp và người dân;

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng và khai thác các hệ thống thông tin điện tử, các công cụ giao dịch trực tuyến, thương mại điện tử cho người dân, chủ doanh nghiệp.

Đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại ngành có trình độ chuyên môn sâu, từ lập trình và mạng máy tính, đặc biệt là công tác quản trị hệ thống và an ninh mạng nhằm góp phần đáp ứng tốt quá trình định hướng xây dựng kế hoạch, quy hoạch mang tầm chiến lược đồng thời sẽ triển khai tốt các ứng dụng CNTT.

III. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp môi trường chính sách

Hàng năm, Ban Chỉ đạo CNTT định hướng phát triển CNTT của tỉnh cần ban hành văn bản hướng dẫn, kế hoạch, lộ trình cụ thể trên cơ sở đó Sở sẽ đề nghị xin chủ trương đầu tư Xây dựng dự án về ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT.

Về cơ chế chính sách, cần cập nhật các quy định mới, kịp thời triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước phát triển nguồn nhân lực cho CNTT như: đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách CNTT.

2. Giải pháp về tài chính

Đầu tư cho ứng dụng CNTT là đầu tư phát triển chủ yếu từ ngân sách nhà nước (Trung ương, địa phương), thông qua Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh phù hợp theo từng thời điểm tương ứng với từng lĩnh vực ngành.

3. Giải pháp triển khai

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng "Chính quyền điện tử" cần đưa ra các giải pháp phù hợp cho việc xây dựng chiến lược phát triển ngành CNTT theo hướng hoàn thiện quy trình, phát triển đồng bộ, không chồng chéo, giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và những quy định của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn cho ngành các thủ tục liên quan đến quá trình triển khai đầu tư, tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của ngành để làm cơ sở cho quá trình tổng kết kết quả thực hiện hàng năm;

4. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT trên lĩnh vực an ninh mạng nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong toàn ngành. Giao Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở về lĩnh vực công nghệ thông tin cho các đơn vị trực thuộc Sở, tham mưu và lập kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin tại các phòng, đơn vị trực thuộc để thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong toàn ngành; bố trí kinh phí định kỳ, tổ chức các khoá tập huấn ngắn hạn về CNTT trong ngành nhằm kịp thời nắm bắt xu hướng của thời đại, nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn an ninh thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc, các Phó GD;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VP, VT.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Giàu